



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 150,000
Ad Rate: 833

Section: First Section/ทัศนะ

วันที่: อังคาร 9 เมษายน 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12615

หน้า: 6(ล่างขวา)

Col.Inch: 42.62 Ad Value: 35,502.46 PRValue (x3): 106,507.38 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: งานวิจัยชี้ 'บริการส่งยาทางไปรษณีย์' ลดผู้ป่วย OPD 30%

งานวิจัยชี้ 'บริการส่งยาทางไปรษณีย์' ลดผู้ป่วย OPD 30%

กรุงเทพธุรกิจ
บทความพิเศษ
● สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย "โรคเบาหวาน" คือหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่หากมีการติดเชื้อแล้ว จะมีโอกาสที่จะอาการทรุดหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไป

แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว การที่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมีมากกว่า 3 ล้านคน จะไปรับยาที่โรงพยาบาลก็อาจทำให้เกิดความแออัด และเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงเกิดไอเดียต่อยอดงานบริการ "การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ถึงบ้านผู้ป่วย" ให้กลายเป็นแนวทางหลักของสถานพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย NCDs โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้เหมือนปกติภายใต้สภาวะการณีกฎกติ ซึ่งผลตอบรับที่ได้เป็นไปในทิศทางที่ดี

ทว่าการดำเนินนโยบายจำเป็นต้องมีการประเมินผลด้วยกระบวนการทางวิชาการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยันเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคต ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

จึงร่วมกับทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี และคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การประเมินผลระบบบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย"

การศึกษาดังกล่าวได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ 1) บุคลากรในสาขาวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป



โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยภาครัฐและหน่วยงานขนส่งพัสดุภัณฑ์ จำนวน 66 คน ใน 6 โรงพยาบาล และ 2) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 480 คน โดยทั้ง 2 กลุ่มมาจากพื้นที่ 5 จังหวัด ที่มีการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ถึงที่บ้านในช่วงโควิด-19

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช

ผลการศึกษาและประเมินผลพบว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง มีการส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาพยาบาล (บัตรทอง ประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการ) รวมถึงจัดส่งยาให้ทั้งผู้ป่วยที่อยู่ในและนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลได้ทั่วประเทศ อีกทั้งจากจำนวนโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีถึง 4 แห่งที่ได้จัดบริการแบบนี้ตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด-19 เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลอยู่แล้วด้วย

งานวิจัยยังระบุว่าโดยเฉลี่ยผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการคงที่จะได้รับยาสำหรับ 2-3 เดือนต่อครั้งของการรับยา และกลับมาพบแพทย์ปีละ 1-2 ครั้ง โดยมีค่าบริการส่งยาทางไปรษณีย์ครั้งละ 50-100 บาท

ส่วนระยะเวลาส่งยา ถ้าเป็นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจะอยู่ที่ 1-2 วัน และนอกเขต 2-3 วัน จากการให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ช่วยลดจำนวนคนใช้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในโรงพยาบาลได้ถึง 20-30% ตลอดจนลดภาระงานของเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ 10-20%

อีกทั้งในแง่ของผู้ป่วยแล้ว ยังลดระยะเวลาการรับยาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลด้วย



ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 9 เมษายน 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7403

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 18.19 Ad Value: 19,736.15 PRValue (x3): 59,208.45

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: SCN ส่งตัวแทนร่วมเสวนา 'เส้นทางสายอาชีพ' ณ...

สังคมข่าวหุ้น

• เกียรติกิจ ว่องไวยาก



SCN ส่งตัวแทนร่วมเสวนา 'เส้นทางสายอาชีพ' ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : บมจ.สแกน อินเตอร์ หรือ SCN ได้รับเชิญจาก คณะ-สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ในหัวข้อ "เส้นทางสายอาชีพ" โดย SCN ได้ส่งตัวแทน พรทิพา เจริญผล ผจก.แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมเสวนาหลักในการบรรยายข้อมูลให้แก่ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการทำงานในสาขาอาชีพทางด้านอาชีว-อนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนและแนวทางในการประกอบอาชีพ



หน้าต่างโลก

ชูตประวัติศาสตร์

ผู้เขียนรับชมภาพยนตร์เกาหลีแนวระทึกขวัญ สยองขวัญ คือ “Exhuma” ของผู้กำกับ “อางแจฮยอน” และมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ยาก

แบ่งบั่น แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้มีมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ Exhuma เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “ฮิวาจิน” (คิมโกอิน) “บงกิล” (อีโดฮยอน) 2 ร่างทรง รุ่งใหม่ฝีมือดีที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการ กับวิญญาณร้ายที่ตามรั้งความบุตรชายของ “พัคจียัง” (คิมแจซอล) แต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้กลับใหญ่โตกว่าที่คิด จึงได้เดินทางกลับไปยังเกาหลีใต้ เพื่อขอแรงจาก “กิมซางต็อก” (ชเวมินซิก) ชินแสวงขี้มือฉมังและสัปเหร่อมากประสบการณ์ “โกยงกึน” (ยูแฮจิน) แต่แล้วก็ต้องเผชิญกับ เรื่องราวระทึกขวัญส่นประสาท เพราะทำเลที่ฝังศพของ “พัคกึนฮยอน” (จอนจินกิ) หรือปู ของจียังนั้นแล้วร้ายเป็นที่สุด

ในตอนแรกผู้เขียนนึกว่าเรื่องจะจบแค่ การขุดหลุมศพ ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อ ล้างอาถรรพณ์ให้กับตระกูลพัค โดยหนึ่งยังมีการเฉลยว่าปูของจียังเป็นหนึ่งในผู้ทรยศต่อ แผ่นดินเกาหลี ซึ่งหลุมศพของชายผู้นี้ได้ฝังทับ หลุมศพของร่างภูตสถิตของขามูโรญี่ปุ่นที่ถูก ฝังลึกลงไปในแนวตั้ง จึงเป็นเหตุให้เรื่องเลวร้าย ยิ่งกว่าเดิม แลผมยังเป็นศัตรูตัวฉกาจที่ต่อกร ได้ยาก

ประวัติศาสตร์อันบอบช้ำกับญี่ปุ่นมักถูก เกาหลีหยิบยกมาขยายความอยู่เสมอ เพราะ หนึ่งยังชี้ให้เห็นว่าการฝังโลงศพขามูโรญี่ปุ่นใน แนวตั้งนั้น นอกจากจะผิดหลักฮวงจุ้ยแล้ว ยัง ถูกมองว่าเป็นการ ดอกหมุดเพื่ออวดความเจริญ ของเกาหลีตั้งประโยคในหนังที่แปลเป็นภาษาไทย ว่า “จิ้งจอกหักหลังเสือ” (จิ้งจอกคือญี่ปุ่น, เสือคือเกาหลี) ซึ่งคำแปลอาจทำให้สับสนใน คราวแรกแต่อันที่จริงหมายถึง “การหักกระดูก สันหลังของเสือ”

ในงานเสนาห่าวข้อ “สังคมวัฒนธรรม เกาหลีผ่านสื่อภาพยนตร์ : ขุดมันขึ้นมาจาก หลุม” โดยสาขาเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มีเกร็ดที่น่าสนใจว่า ตัวละคร ของแก๊งปราบผีนี้ อ้างอิงจากบุคคลที่มีตัวตน จริงในประวัติศาสตร์เกาหลีที่เรียกเรื่องเอกราช เกาหลีจากจักรวรรดิญี่ปุ่น อีกทั้งชื่อของตระกูล พักยังมาจาก 5 รัฐมนตรีคือ ฮิวาณยง, อีกินแทค, กวอนจุงฮยอน, อีจียัง และพัคเจซุน ที่ร่วม ลงนามใน “สนธิสัญญาอีลซา” ในปี 1905 ส่งผลให้เกาหลีกลายเป็นรัฐอารักขาของญี่ปุ่น คนกลุ่มนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นคนขายชาติอย่างไรก็ตาม สนธิสัญญานี้ไม่เป็นที่ยอมรับในเกาหลีเนื่องจาก กษัตริย์เกาหลีไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าว ก่อนมีการลงนามสนธิสัญญาผนวกดินแดนใน ปี 1910 โดยฮิวาณยง นายกรัฐมนตรีเกาหลีใน ขณะนั้น ทำให้เกาหลีตกอยู่ใต้การปกครองของ ญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์.

ญาติตาเอราวรรณ